

Số: 669/BCHLMHTXVN-KHHT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024

THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN

cán bộ, người lao động Liên minh Hợp tác xã và cộng đồng thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và kêu gọi ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Thân gửi:

- Toàn thể cán bộ, người lao động Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cộng đồng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên trên cả nước;
- Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,

Trong những ngày qua, cơn bão số 3 (bão Yagi), cơn bão lớn nhất trong 30 năm trở lại đây ở biển Đông đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, đổ bộ vào Việt Nam, gây thiệt hại rất nặng nề cho các tỉnh phía Bắc nước ta. Tính đến 20 giờ ngày 12/9/2024, theo thống kê chưa đầy đủ có 336 người chết và mất tích (223 người chết, 103 người mất tích); 807 người bị thương; 188.125 ngôi nhà bị thiệt hại; gần 150.000 ha lúa và hoa màu bị ngập và dập nát, trên 1.000 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị phá hủy; nhiều tuyến giao thông, trường học, sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nặng. Mặc dù, trong những ngày qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đang hướng về đồng bào chịu mất mát, đau thương và cùng chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; song, những thiệt hại do cơn bão gây ra là rất nặng nề và có thể còn tiếp diễn phức tạp, dẫn đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của hàng triệu người dân, trong đó có các Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành viên tại các địa phương các tỉnh, thành phố phía Bắc đang hết sức khó khăn.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, người lao động hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xin gửi lời thăm hỏi, sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ, người lao động Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố; cộng đồng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Mưa bão đi qua, để lại hậu quả nặng nề, rất nhiều người cần được hỗ trợ và giúp đỡ. Đây là thời điểm mỗi chúng ta cần nắm chặt tay nhau, phát huy sức mạnh, lòng nhân ái, tương trợ lẫn nhau vượt qua thách thức với tinh thần ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ Trung ương đến địa phương mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ đồng bào, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác xã và thành viên

tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo khả năng và sự hảo tâm ủng hộ để hỗ trợ đồng bào tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng thiên tai.

Sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân thực hiện bằng các hình thức sau:

- Ủng hộ bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Số kinh phí ủng hộ đề nghị Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương và chuyển về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hoặc chuyển về Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để nộp về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả kinh phí vận động ủng hộ về Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để tổng hợp báo cáo chung của toàn hệ thống.

- Ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tài khoản tiếp nhận ủng hộ: Tài khoản số 1046256789 của BCH Công đoàn Liên minh HTX VN, mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận, tri ân những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, động viên, tiếp sức để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác xã thành viên tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng thiên tai vượt qua cơn hoạn nạn.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây là giai đoạn khó khăn đối với Liên minh Hợp tác xã; cộng đồng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành viên tại các địa phương các tỉnh, thành phố phía Bắc; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp uỷ và chính quyền địa phương; với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển.

Xin gửi tới toàn thể cán bộ, người lao động, cộng đồng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam những tình cảm thân thương và lời chào thi đua quyết thắng./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Đảng đoàn, Đảng uỷ, LMHTXVN (để báo cáo);
- BCH, BT, TT LMHTXVN;
- Liên minh HTX các tỉnh, thành phố;
- VP, các ban, đơn vị trực thuộc,
- Lưu VT, KHHT.

**T.M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Cao Xuân Thu Vân